



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๖๓

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

อ. อ.

(นางสาวรณช สวยแก้วข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insars. 0-2621-0707-8





กรุงเทพฯ ศูนย์ราชการ เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด อัม เจมเมืองทอง เมืองหลวงของประเทศไทย




ติดตามข่าวสารกรุงเทพมหานครได้ที่ www.pr.bangkok.com www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 6/2564 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564


ข่าวผู้บริหาร

-  กทม. รับมอบเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
-  ขยายเวลาส่งผลงานประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. ถึง 30 เม.ย. 64
-  เน้นย้ำสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
-  เร่งทยอยตรวจสอบบัญชีรายการที่ดิน ย้ำรอไปแออัดกันในวันหยุดท้าย





ข่าวสำนัก

-  กทม. จัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวรับสมัครงาน

-  กทม. ขยายเวลารับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลฯ ถึง 2 ก.พ. 64

ข่าวสำนักงานเขต

-  หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
-  หลายเขตณรงค์พัฒนาความสะอาด
-  ทั่วประเทศทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
-  มีนบุรีและประเวศตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหาร

กรุงเทพมหานครขยายเวลาตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึงสิ้นเดือน ม.ค. 64

ดังนั้นประชาชนที่ได้รับเอกสารแจ้งรายการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีความประสงค์ยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีพบว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือผู้ประสงค์เดินทางไปตรวจสอบประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ สำนักงานเขตที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ไม่ต้องเร่งรีบขอให้ทยอยติดต่อสำนักงานเขตที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ข่าวผู้บริหาร**กทม. รับมอบเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ**

(11 ม.ค. 64) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบอุปกรณ์การแพทย์จากบริษัทนิวสกายเอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายเทอ หนิง ประธานกรรมการบริหารบริษัทนิวสกายเอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ HAMILTON MEDICAL AG (SWISS) รุ่น C1/NIV จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลหลวงพ่อกวักกั๊ต ชูตินธโร อุทิศ และเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดซัซซัน ผลิตภัณฑ์ NIHON KOHDEN (JAPAN) รุ่น LIFE SCOPD G5 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 300,000 บาท เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลตากสิน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม. ขอขอบคุณบริษัทนิวสกายเอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ที่มอบอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 800,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยหลังจากนี้จะได้ส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งต่อไป

----- (อรรถชนัญญาณ์...สปล. รายงาน)

ขยายเวลาส่งผลงานประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. ถึง 30 เม.ย. 64

(11 ม.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ในที่ประชุมวันนี้ สำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ กทม. ได้รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มสถานบันเทิง ร้านอาหาร และร้านนวด โดยมีทั้งผู้ทำงานและผู้ที่ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เร่งดำเนินการค้นหาเชิงรุก Active case finding ในกลุ่มเสี่ยงสูง ทั้ง 3 กลุ่มเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการรอผลบางส่วน สำหรับการค้นหาเชิงรุกในตลาดพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง จำนวน 472 แห่ง มีตลาดเสี่ยงจำนวน 11 แห่ง และตลาดที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจำนวน 35 แห่ง มีตลาดเสี่ยงจำนวน 14 แห่ง โดยกลุ่มเสี่ยงที่มาจากตลาดที่ขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียนและต้องดำเนินการคัดกรองจำนวนทั้งสิ้น 15,908 ราย แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 1,090 ราย คัดกรองด้วยวิธีการ Swab ครบทุกคน พบติดเชื้อ 7 ราย ไม่พบเชื้อ 1,083 ราย และกลุ่มเสี่ยงต่ำ 14,816 ราย คัดกรองด้วยการตรวจน้ำลายแล้ว 4,446 ราย พบติดเชื้อ 4 ราย ไม่พบเชื้อ 4,442 ที่เหลืออยู่ระหว่างการรอผลตรวจน้ำลาย จากนี้จะได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งถือว่าเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนในขณะนี้

ขยายเวลาประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม.

จากนั้นที่ประชุมคณะผู้บริหารได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะของ กทม. ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เสนอ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาหยุดทำการเรียนการสอน รวมทั้งได้มีการขอความร่วมมือให้ประชาชนทำงานที่บ้านมากขึ้น คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ส่งผลงานเข้าประกวดได้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 ตัดสินผลงาน วันที่ 1-20 พ.ค. 64 คัดเลือกผลงานของผู้เข้าประกวดลง Facebook : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปคัดเลือก เพื่อชิงรางวัล Popular Vote ระหว่างวันที่ 21 -31 พ.ค. 64 และจะประกาศผลการประกวด วันที่ 1 มิ.ย. 64 เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

ปรับปรุงถนนไกรสิทธิ์ เขตพระนคร แล้วเสร็จ พร้อมรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการรายงานถึงความคืบหน้าโครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนไกรสิทธิ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้บริเวณถนนไกรสิทธิ์ได้ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงาม สะอาด กว้างขวางและสามารถรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม โดยปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกัน ตลอดสายและปูพื้นด้วยวัสดุสวยงาม คงทนต่อการจราจร และทำความสะอาดได้ง่าย รวมถึงมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจุดพักผ่อน ตลอดถนนไกรสิทธิ์ด้วย

สำหรับถนนไกรสิทธิ์อยู่ในพื้นที่แขวงตลาดยอด เขตพระนคร ตั้งอยู่อยู่ระหว่าง ถนนจักรพงษ์และถนนลิบบสามห้าง มีความกว้าง 18 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่ 3,600 ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินการปรับปรุง 90 วัน ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 28 ธ.ค. 63 ขณะนี้ การปรับปรุงแล้วเสร็จและส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 โดยได้ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกัน ด้วยการปูพื้นผิวจราจรและทางเท้าด้วยหินแกรนิตผิวพ่นไฟ ติดตั้งเสาสแตนเลสชนิดเก็บลงพื้นได้เพื่อกั้นระหว่างผิวจราจรกับทางเท้า ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความกว้างทางเท้าฝั่งอาคารจอดรถของกรุงเทพมหานคร 3.00 - 4.00 เมตร ความกว้างทางเท้าฝั่งตรงข้าม 7.00 - 8.00 เมตร จัดทำรางระบายน้ำพร้อมฝารางเหล็ก ห่างจากอาคาร 3.00 - 3.50 เมตร ทั้งสองฝั่งตลอดความยาวถนน ปรับพื้นผิวจราจรและทางเท้าลาดเชิงลงสู่รางระบายน้ำทั้งสองฝั่ง เพื่อประโยชน์ในการระบายน้ำฝนได้เร็วขึ้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีคอกต้นไม้ จำนวน 8 จุด ประกอบด้วย คอกต้นไม้ 2 จุดใหญ่ บริเวณหัวถนน และคอกต้นไม้ 6 จุดเล็ก ภายในถนน และเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 64 ได้ล้างทำความสะอาดพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณถนนไกรสิทธิ์ให้มีความสะอาดสวยงามตลอดสาย

(ชลธิชา/พัทธนันท์...สปล. รายงาน)

เน้นย้ำสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

(11 ม.ค. 64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุมศบค.กทม. ครั้งที่ 7/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะโฆษกของกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 37 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,989 ราย รวมถึงรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และขอส่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ซึ่งได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเข้มงวดการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยเฉพาะ 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อสกัดกั้นและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่หากประชาชนมีความจำเป็นจะต้องเดินทางทั้งแบบไป-กลับ หรือค้างคืน ให้ติดต่อขอเอกสารรับรองก่อนเดินทางออกนอกจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองของแต่ละจังหวัด สำหรับประชาชนที่จะเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดให้แสดงเอกสารรับรองออกนอกพื้นที่แต่อย่างใด นอกจากนี้ให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการสอบประวัติผู้ป่วยและเข้าสู่ระบบการรักษาได้รวดเร็วขึ้น ตลอดจนช่วยให้แพทย์และพยาบาลสามารถทำงานได้สะดวกขึ้น ปัจจุบันจำนวนยอดดาวน์โหลด ข้อมูลจากวันที่ 4-10 ม.ค. 64 มีจำนวนผู้ดาวน์โหลด 6.34 ล้านครั้ง มีจำนวนผู้ใช้งาน 4,407,201 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น ต้องขอขอบคุณประชาชนที่โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้สำนักงานเขตตรวจติดตามสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด และปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ได้มอบหมายสำนักพัฒนาสังคมพิจารณาจัดทำแผนรองรับและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งมอบหมายให้สำนักการศึกษาประสานสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน เมื่อแนวโน้มของสถานการณ์คลี่คลายลง

(จิรัฐคม...สปล. รายงาน)

เร่งทยอยตรวจสอบบัญชีรายการที่ดิน อัยการไปแออัดกันในวันสุดท้าย

(11 ม.ค. 64) นางติลปะสวย ระวีแสงสุรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานคร ได้ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศ ณ สำนักงานเขตที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากภายในเดือน ธ.ค. 63 เป็นภายในเดือน ม.ค. 64 เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หากพบว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งการลดความแออัดเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) เป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่สำคัญประการหนึ่ง จึงขอให้ประชาชนทยอยไปตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินฯ หรือยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ อัยการจนถึงใกล้สิ้นสุดกำหนดเวลาแล้วจึงเดินทางไปตรวจสอบหรือยื่นคำร้องขอแก้ไข พร้อมๆ กันเพราะจะทำให้เกิดความแออัด และขัดต่อมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลซึ่งอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้

(ณัฐวดี...สปส. รายงาน)

ข่าวสำนัก**กทม. จัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19**

นายวิรัตน์ มนัสสนิพนธ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยถึงการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ว่าจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิก เป็นต้น พร้อมนำมูลฝอยติดเชื้อมาจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถกำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้เฉลี่ย 70 ตัน/วัน

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ได้เพิ่มการให้บริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จากสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 และสถานที่สำหรับผู้ที่กักตัว เช่น บ้านพักอาศัย สถานที่กักตัวของรัฐ และโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่กักตัวทางเลือก เป็นต้น รวมทั้งได้จัดทำแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 การจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี ตั้งแต่กระบวนการคัดแยก การเก็บขน และการกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและสร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครได้รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลป้องกันตนเอง ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีผู้คนหนาแน่น ทำให้ปัจจุบันมีการทิ้งขยะหน้ากากอนามัยเพิ่มมากขึ้น กรุงเทพมหานครจึงได้ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงวิธีการทิ้งขยะหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีผ่านสื่อช่องทางต่างๆ และขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งหน้ากากอนามัยปะปนกับมูลฝอยทั่วไปในครัวเรือน โดยขอให้ทิ้งหน้ากากอนามัยใส่ถุงที่ปิดสนิท มัดปากถุงให้แน่น เขียนหรือติดหน้าถุงว่า “หน้ากากอนามัย” แยกทิ้งให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขต หรือทิ้งในถังรองรับหน้ากากอนามัยเฉพาะ (สีส้ม) ซึ่งตั้งวางที่สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัด กทม. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) โรงเรียนสังกัด กทม. ศูนย์กีฬา กทม. ศูนย์เยาวชน กทม. สถานีดับเพลิง สวนสาธารณะ และสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมโดยมีจุดให้บริการกว่า 1,000 จุด

นอกจากนี้ ได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ได้แก่ ชุดป้องกันการติดเชื้อ ชุดกันเปื้อนสำหรับทำความสะอาด ผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง ถุงมือผ้า แวนตา รองเท้าบูท หน้ากากสวมป้องกันใบหน้า (Face Shield) และเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงได้กำชับให้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งก่อนการปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติงาน พร้อมเน้นย้ำการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคและลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ด้วย

(ปชส...สสส. รายงาน)

ข่าวรับสมัครงานกทม. ขยายเวลารับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนาอนุบาลฯ ถึง 2 ก.พ. 64

นางสาววรรณช สวยคำข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า สำนักงานสถานธนาอนุบาลกรุงเทพมหานคร ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนาอนุบาลกรุงเทพมหานคร ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนาอนุบาลกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันประกาศรับสมัครจนถึงวันที่ 12 ม.ค. 64 นั้น เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร จึงขยายเวลารับสมัครต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. - 2 ก.พ. 64 ผู้สนใจยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ สำนักงานสถานธนาอนุบาลกรุงเทพมหานคร อาคารโกลด์มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2158 0042 - 4 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://pawshop.bangkok.go.th/news/applications2563.pdf>

----- (มูทิตา...สปส. รายงาน)

หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ชยะชิ้นใหญ่ และชยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมคัดเก็บชยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกชยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณชยะและสร้างความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมชยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และ เครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้ บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตปทุม วันที่ 17 ม.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านสามัคคี 53 ซ.นวมินทร์ 105

เขตมีนบุรี วันที่ 17 ม.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนหมู่บ้านบัวขาว रामคำแหง 174 ซ.บัวขาว 2-10

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2540 7175

เขตสาทร วันที่ 17 ม.ค. 63 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ช.จันทน์ 31 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

โทร. 0 2211 9479 ต่อ 7225, 7226, 7227, 7228

เขตทวีวัฒนา วันที่ 16 ม.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านลดาวัลย์ ถ.บรมราชชนนี สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5526

เขตลาดกระบัง วันที่ 17 ม.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านพฤษภา 51 แขวงลำปลาทิว ถ.ฉลองกรุง

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013

----- (ปชส...เขต รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และ เป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

เขตพระนคร เวลา 09.00 น. ดังนี้ วันที่ 13 ม.ค. 64 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม บริเวณโดยรอบวัด และ รอบพระบรมมหาราชวัง วันที่ 14 ม.ค. 64 ไต้สะพานพระราม 8 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ วันที่ 15 ม.ค. 64 ทางเดินริมแม่น้ำ ถ.สะพานพุทธ วันที่ 16 ม.ค. 64 ถ.อัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลาถึงสะพานช้างโรงสี วันที่ 17 ม.ค. 64 ถ.ดินสอ ทั้ง 2 มั่ง รอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานเสาชิงช้า และทางเท้าหน้าวัดสุทัศน์เทพวราราม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2224 3157

เขตบางนา วันที่ 13 ม.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณ ช.สรรพยา 1 และ ช.บางนา-ตราด 56 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตสาทร วันที่ 15 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ คูน้ำสวนพลู สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายโยธา โทร. 0 2211 2981 ต่อ 7214, 7215, 7216, 7217 / วันที่ 17 ม.ค. 64 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ตลาดสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2211 9333 ต่อ 7218, 7219 และ 7220

เขตประเวศ วันที่ 13 ม.ค. 64 ณ มัสยิดอัลฮาลาฟี (สุเหร่าบ้านม้า) ถ.อ่อนนุช สะพานลอยข้ามแยกประเวศ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.42 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านซ่อมรถยนต์พัฒนากรอโต้คาร์ ถึงหน้าร้านอาหารอีสานแซ่บ ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.16 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่สี่แยกประเวศ ถึงหน้าอาคารสงเคราะห์ ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และถนนคูขนานมอเดิร์นเวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตลาดกระบัง วันที่ 16 ม.ค. 64 เวลา 13.00-16.00 น. สะพานลอยบริเวณทางเข้าโรงเรียนวัดพลมานีย์ และ สะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนแสงหิรัญ

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ประเวศทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 13 ม.ค. 64 ณ ชุมชนคลองปากหลักพัฒนา ถ.กาญจนาภิเษก ซ.48 แขวงดอกไม้ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มีดขีด และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

มีนบุรีและประเวศตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบ ประุง และจำหน่ายอาหาร

เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่ประกอบ ประุง และจำหน่ายอาหารต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อน โดยการตรวจสอบความสะอาดของภาชนะ อุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหารด้วยชุดทดสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น ตรวจหาสารเคมีตกค้างในผักสดด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น และตรวจคุณภาพอาหารทางเคมี พร้อมทั้งให้คำแนะนำและเฝ้าระวังด้านสุขลักษณะในการประกอบ ประุง และจำหน่ายอาหารที่สะอาด ดังนี้

เขตมีนบุรี วันที่ 15 ม.ค. 63 ณ ตลาด AEC รามคำแหง ถ.รามคำแหง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2914 5834

เขตประเวศ วันที่ 13 ม.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ตลาดหมู่บ้านฉัตรนคร ตลาดยิ่งสมบูรณ์ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขต รายงาน)